

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
Digital Economy Promotion Agency

Ladprao Hills, 80 Soi Ladprao 4, Ladprao Rd.,  
Chom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand  
Tel/Fax : 0 2026 2333 E-mail : doss@depa.or.th  
www.depa.or.th

ที่ สศค.๐๗๐๑.๑/ว.๑๑๘๖



กลุ่มงานอำนวยการ สอ.  
รับที่ 584  
วันที่ - 7 พ.ค. 2563 เวลา 17:28

สป.อ (1)  
รับที่ 101bb  
วันที่ 5 พ.ค. 2563 15:07

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

3990

เรื่อง แจ้งประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020”

① เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง ยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020

ตามที่ประเทศไทยเกิดสถานการณ์วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อชีวิตของประชาชน ระบบเศรษฐกิจและสังคม และต่อมา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ประกาศยกเลิกการจัดงาน “Digital Thailand Big Bang 2020” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ด้วยเหตุการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี สำนักงานฯ จึงได้เร่งดำเนินการปรับแผนการดำเนินการเดิมออกเป็นมาตรการการป้องกัน แก้ปัญหา ตลอดจนฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติโควิด-19 ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่

- **ระยะเร่งด่วน** เน้นมาตรการการรายงานสถานการณ์ และการร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันในการติดตาม ป้องกัน และสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤติดังกล่าว
- **ระยะกลาง** เน้นมาตรการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างรายได้ ลดต้นทุน และยังสามารถคงการจ้างงานในระบบและช่วยวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไป
- **ระยะฟื้นฟู** เน้นมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดหางาน การพัฒนาทักษะของแรงงาน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน การลงทุนของภาครัฐและเอกชน

ในโอกาสนี้ สำนักงานฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุนงาน Digital Thailand Big Bang เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือสำหรับกิจกรรมในอนาคตที่สำนักงานฯ จะดำเนินการต่อไป

③ มอบ 20.กอก. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรด

- ทราบ
- ดိถีปฏิบัติ
- เว็บบ้าง *ห้องเรียน*
- พิจารณาดำเนินการต่อไป

*Rak*  
(นายวันวิ นันทศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน  
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aad-se@depa.or.th

ขอแสดงความนับถือ

*สมชาย วัฒน* ② มทบ สอ  
(นายณัฐพล นิรมานพัชรินทร์) *Amk-*

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 17 พ.ค. 63

*สมชาย วัฒน*  
*วิภาดา วัฒน*  
*25/5, รพ.พ*  
*12 พ.ค. 63*

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม





ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
เรื่อง ยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีแผนการดำเนินงานที่จะจัดให้มีการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศให้โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตระหนักถึงอันตราย และความเสียหายอย่างร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดังกล่าวอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอประกาศยกเลิกการจัดงานและปรับแผนการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 โดยมีเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

๑. จากสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อเนื่อง ระยะเวลาดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสมต่อการจัดงานที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม เพราะอาจมีผลกระทบต่อด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานตลอดจนบุคคลในครอบครัวของประชาชนกลุ่มนั้นและสังคมในวงกว้าง

๒. ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าวมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ วิทยากร ผู้จัดการแสดงนิทรรศการ ที่ตั้งอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศ กลุ่มดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และคาดว่าจะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์โรคระบาด ผ่านพ้นไป ทำให้อาจไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมการจัดงาน และส่งผลให้การจัดงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามความมุ่งหวังได้

๓. การจัดเตรียม การเข้าร่วมงานของวิทยากรและผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Digital Thailand Big Bang 2020 ต้องมีการเตรียมงานและวางแผนงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยากต่อการคาดการณ์ ทำให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการไม่สามารถวางแผนดำเนินงานได้

๔. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยุติลง ในช่วงระยะเวลาจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 เดือนกันยายน ๒๕๖๓ คาดว่าภาคเอกชนที่มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมจะอยู่ในสถานะที่มีความต้องการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อลดความเสียหายทางธุรกิจและช่วยให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันให้กิจกรรมหรือการดำเนินการของเอกชนนั้นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

  
19 มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามเหตุผลดังกล่าว สำนักงานฯ จึงได้ยกเลิกการจัดงานและดำเนินงานปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2020 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของสำนักงานฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน และภาคสังคม รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ตลอดจนกระตุ้นการรับรู้ดิจิทัลของภาคประชาชน การส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การเรียนรู้ผ่านสื่อ หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้

ขอขอบคุณพันธมิตรในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาทุกปี และคาดว่าจะงาน Digital Thailand Big Bang จะกลับมาในปี ๒๐๒๑ และสำนักงานฯ จะดำเนินการตามกิจกรรมข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล